

รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศ
ครั้งที่ 3/2559
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.3 การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่อง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอความอนุเคราะห์สำนักบรรณสารสนเทศรับนายจิรวุฒิ เพชรชู และ นายชูศักดิ์ บุญศรีสะอาด นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งกำลังศึกษาหลักสูตร การจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สำนักบรรณสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2559 และขอให้สำนักบรรณสารสนเทศแจ้งผลการพิจารณากลับภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.3

ในการนี้ ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่าได้ศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสหกิจศึกษาแล้วเห็นว่า สำนักบรรณสารสนเทศในฐานะสถานประกอบการที่รับนักศึกษา ต้องให้ความรู้ ประสบการณ์ในงานของสำนักบรรณสารสนเทศแก่นักศึกษา เพื่อให้ให้นักศึกษาได้สร้างผลงานจริงให้กับสำนักบรรณสารสนเทศ ภายในเวลาที่ปฏิบัติงานที่สำนักบรรณสารสนเทศ และถือว่าเป็นชิ้นงานของนักศึกษาที่จะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อไป ประกอบกับเห็นว่าภารกิจของสำนักบรรณสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับหลักการของสหกิจศึกษาและสาขา/หลักสูตรของนักศึกษา คืองานที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ จึงได้มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ พิจารณาเสนอเป็นโครงการนำร่องในการรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยให้ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศเป็นผู้กำหนดและมอบหมายชิ้นงานให้กับนักศึกษา

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศเสนอเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบประวัติการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 2 รายแล้วมีความสามารถทำ Web Application ได้ จึงเห็นสมควรรับนักศึกษาดังกล่าวปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยจะให้ปฏิบัติงานในเรื่องของการพัฒนาสารสนเทศดิจิทัล และการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักบรรณสารสนเทศ เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์พื้นฐานในเรื่องดังกล่าวอยู่บ้างแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับนักศึกษาทั้ง 2 รายของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2559 ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของความอนุเคราะห์มา